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                            บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
                                   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
                                         วันศุกร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
                                  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งม 
 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เวลา/น. ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสามิตร  ทิพย์เนตร 09.00 ประธานสภา อบต. สามิตร  ทิพย์เนตร  
2 นางอุลัย   สีเทา 09.00 รองประธาน สภา อบต.      อุลัย   สีเทา  
3 นางสาวนงนุช  ค าแหล้ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2     นงนุช  ค าแหล ้  
4 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ธนวัฒน์ แก้วประทุม  
5 นายอนนท์  เหล่าราช 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5  อนนท์ เหล่าราช  
6 นายณัฎฐชัย  เจริญชัย 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 ณัฎฐชัย  เจริญชัย  
7 นายสุจริต  ผาเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 สุจริต ผาเนตร  
8 นางเพ็ญศรี  แสนประเสริฐ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8  เพ็ญศรี แสนประเสริฐ  
9 นายเอกภพ  ธรรมคุณ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เอกภพ ธรรมคุณ  

10 นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  น าโชค ศรีจันทเนตร  
11 นายชัยชนะ ชะนะบุตร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ชัยชนะ ชะนะบุตร  
12 นายจ าเนียร  นนทศักดิ์ 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 จ าเนียร  นนทศักดิ์  
13 นายมงคล  โพธิจักร 09.00 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 มงคล  โพธิจักร  

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม(ไม่มี) 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลิศชัย  สีหาวัด นายก อบต.ป่าไม้งาม เลิศชัย  สีหาวัด  
2 นายอ านาจ สามหาดไทย รองนายก อบต.ป่าไม้งาม อ านาจ สามหาดไทย  
3 นายทองแดง  ตอสกุล เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม ทองแดง ตอสกุล  
4 น.ส.อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม 

รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาน 
อัญญรัตน์  โก๊ะสูงเนิน  

5 นายสนอง  ปิ่นแคน ผู้อ านวยการกองช่าง สนอง  ปิ่นแคน  
6 นางไพจิตร  โพธิ์พนา ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ ไพจิตร  โพธิ์พนา  
7 นายสุรศักดิ์   ชัยศรี ผู้อ านวยการกองคลัง สุรศักดิ์   ชัยศรี  
8 นายชยพล  ชารีกันณ์ หัวหน้าส านักปลัด ชยพล ชารีกันณ์  
9 นายสมเดช บ ารุงเอื้อ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมเดช บ ารุงเอ้ือ  

10 นางสาวยุทยา  แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ ยุทยา  แสนศรี  
11 นางสาววาสนา  ภูขาว นักทรัพยากรบุคคล วาสนา ภูขาว  
12 นางสาวพัฒนาวดี  ต้นสีดา นักจัดการงานทั่วไป พัฒนาวดี ต้นสีดา  
13 นายอิสระ  กุลยะณี นักวิชาการสาธารณสุข อิสระ กุลยะณี  
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14 วาลิตย์  ขันขวา แม่บ้าน วาลิตย์  ขันขวา  
 
นางสาวนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา                                 เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เข้า

ร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช  ค าแหล้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไม้งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง 13 ท่านมาครบองค์ประชุมแล้วเรียนท่าน
ประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2565 เรียนเชิญค่ะ 

     
เปิดประชุม เวลา ๐๙.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสามิตร   ทิพย์เนตร      
ประธานสภา อบต.                            เรียนนายกและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อ นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภูเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2565
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 มาตรา 55 นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2565ก าหนด
ไม่เกิน 15  ในเวลานี้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่านมา
ครบองค์ประชุมแล้ว วันนี้กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อไปนี้ก็ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามได้แจ้ง
เพ่ือทราบเชิญครับ 

นายเลิศชัย  สีหาวัด 
นายก อบต.ป่าไม้งาม                        เรียนท่านประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็มีเรื่องที่แจ้งให้ทราบเรื่องโรคระบาด  
โควิด-19 มาเป็นระยะเวลาหลายปีพอสมควรและในวันนี้ก็ฝากสมาชิกสภาทุกท่านในเรื่อง
ของการป้องกัน เวลาออกนอกพ้ืนที่ถ้าติดเชื้อก็จะท าให้เสียเวลาทุกท่านก็คงทราบดีถ้าติด
เชื้อต้องกักตัว 14 วันเป็นอย่างต่ าก็ต้องเฝ้าระวังร่วมกัน  ช่วยเป็นกระบอกเสียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามท่านเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้
งามช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบ 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร    
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม                 เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญท่าน เลขานุการสภาได้อ่านรายงาน
การประชุมสภาครั้งท่ีแล้วทุกท่านได้รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางนงนุช ค าแหล้   
เลขานุการสภา                                 อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  1 เมษายน 2565 เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและมติ
รับรอง 

 
มติที่ประชุม                           มีมติรับรอง       12   เสียง  
    ไม่รับรอง  ๐      เสียง 
    งดออกเสียง  1     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอญัตติเพื่อพิจารณา  
                                        3.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่ 3) พ.ศ.2565 

 3.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565(ครั้งที่ 2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน งานก่อสร้าง    
งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 

 3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565      
(ครั้งท่ี 4)โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป        
งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร    
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม                 เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง 

3.1 ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561 -2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่  3) พ.ศ.2565       
3.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565(ครั้งที่2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565(ครั้งที่4)โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ต่อไปนี้ก็ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามได้น าเรียนให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับทราบต่อไป  

นายเลิศชัย  สีหาวัด     
นายก อบต.ป่าไม้งาม                        เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน

ราชการและเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับ เรื่องญัตติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามขอเสนอญัตติเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการและ
เหตุผลตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่3)พ.ศ.2565ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลแล้วโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จึงขอ
เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่ 3) พ.ศ.2565 ใน
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้
น าไปประกาศใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากหน่วยงานอ่ืนลายละเอียดตามที่ท่านประธานได้รับทราบน าเรียนให้ทาง
สภาได้พิจารณาครับ  

นางสาวยุทยา  แสนศรี     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                ส าหรับเรื่องญัตติร่างแผนพัฒนาท้อง(2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่3) พ.ศ.

2565 ตามหลักการและเหตุผลที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติต่อที่ประชุมสภาในวันนี้ ก็
เนื่องจากปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นการร้องทุกข์จากประชาชนตาม
หมู่บ้าน เช่น เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่ หรือเป็นโครงการขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
ด้านการระบายน้ าในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งผู้บริหารได้ออกส ารวจได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ละชุมชนประกอบกับนโยบายที่ผู้บริหารเน้นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทุก
ด้าน ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้อง (2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่3)พ.ศ.
2565 ให้โครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในห้วงของปี พ.ศ 2565 รายละเอียดตาม 

                                                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)
เพ่ิมเติม(ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ 01    สรุปโครงการที่เพ่ิมเติมแผน  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน 19 โครงการงบประมาณ 13,738,000 บาท 
แผนงานการศึกษา จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 30,000  บาท  

                                                    บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)
เพ่ิมเติม(ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ตามแบบ ผ 02  เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม(ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ยุทธศาสตร์
จังหวัด คือ การพัฒนาและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                                 1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สายล าพะเนียง- 
กุดน้ าใสบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 รายละเอียด ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตรพร้อมว่างท่อ 
คสล.(ชั้น3) ศก.0.60 ม. จ านวน 1 จุด 8.00 ท่อน(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 
งบประมาณ 301,000 บาท(สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

                                                 2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ)สายประปาบ้าน
ลาดใต้-หนองบุ่งคล้า บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 รายละเอียด ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 580 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุกไม่
น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 
157,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                                                 3.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ)สายข้างปั้มน้ ามัน
นายพิเชษฐ์-นาพ่อใส บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 รายละเอียด ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิว
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จราจร 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุก ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 42,000 บาท         
( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  

                                                 4.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
place Recycling สาย แยกป่าช้า บ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา 
บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 รายละเอียด (ช่วงที่ 1) กม.ที่ 2+700ม.-กม.4+100 ม.ถนน
กว้าง 6.00 เมตร(รวมไหล่ทาง) ยาว 1,400 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
8,400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 4,552,000 บาท 
(สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

                                                 5.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ) สาย บ้านครูวิ -
บ้านดอนปอ-หนองโน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 รายละเอียด ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุก ไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 272,000 บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 

                                                 6.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ) สาย บ้านแม่
เพร็ชร-บ้านพ่อหอม มีเบ้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4  รายละเอียด ถนนกว้าง 5.00 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร มีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุกไม่
น้อยกว่า 680 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 55,000 
บาท(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

                                                  7.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหน้า
บ้านแม่พันธ์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 รายละเอียด ขนาดท่อ คสล. ศก.040 เมตรพร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวน 9 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม
ก าหนด)งบประมาณ 173,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

                                                 8.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-
place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.5-บ้านป่าไม้งาม ม.2-บ้านกลางเหนือ หมู่ 
10 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 รายละเอียด (ช่วงที่ 1) งานซ่อมสร้าง กม.ที่ 0+000ม.-กม.
1+660 ม.-กม.1+725 ม. ถนนกว้าง 7.00 เมตร(รวมไหล่ทาง)ยาว 1,660 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,620 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม
ก าหนด)งบประมาณ 5,686,000 บาท(ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                                                 9.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.(ชั้น3) ขนาด ศก.0.04 เมตรพร้อมบ่อ
พัก คสล.พร้อมงานขุดรื้อถอนรางระบายน้ าเดิมออก ภายในหมู่บ้านสายศาลาประชาคม 
บ้านบุ่งบก หมู่ 7  รายละเอียด ขนาดท่อ คสล.(ชั้น3) ศก.0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก 
คสล.จ านวน 30 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 370 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 

                                                  10.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายกลางหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 รายละเอียด ถนน
กว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจร 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ระยะทางยาว 400 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
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                                                  11.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ)สาย วัดป่าบ้าน
ลาด- หนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 รายละเอียด ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 
178,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

                                                  12.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ) สาย ตรงข้าม
สหกรณ์หัวนา-ล าพะเนียง บ้านลาดเหนือ หมู่ 9 รายละเอียด ถนนกว้าง 6.00 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 
178,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

                                                   13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับถนนภายในหมู่บ้าน
สายหน้าบ้านนางโสภี หันเกษตร บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 รายละเอียด ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 
พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 
144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                                                   14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ)สาย หนองหูลิง 
บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 12 รายละเอียด ถนนกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,750 
ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 247,000 บาท (สองแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                                                    15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ) สาย แยก
ถนน ทช.นภ.3003-หนองหนัง-หนองโน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 12 รายละเอียด ถนน
กว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทางยาว 470 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรแบบหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,350 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 
งบประมาณ 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                                                  16.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม(บดทับ)สาย เชื่อมต่อ
ถนนลาดยาง ทช.นภ.3003 -สะพานท่าลานหญ้ า บ้ านใหม่ โพธิ์ทอง หมู่  12 
รายละเอียด ถนนกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร ระยะทางยาว 245 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรแบบหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม
ก าหนด) งบประมาณ 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

                                                   17.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สาย ประปา
บ้านลาดกลาง- ป่าช้าบ้านห้วยหามต่าง บ้านลาดกลาง หมู่ 13  รายละเอียด ถนนกว้าง 
6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรแบบหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 
งบประมาณ 316,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                                                    18.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อม (บดทับ) สาย บ้าน
นายทองคูณ-ถนน ทช.นภ.3003 บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 รายละเอียด ถนนกว้าง 
5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรแบบหินคลุก ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) 
งบประมาณ 160,000 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
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                                                    19.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมตัดถนนและบ่อพัก คสล.
ภายในหมู่บ้าน สายแยกหน้าบ้านพ่ออุเทน บ้านลาดกลาง หมู่ 13 รายละเอียด ขนาด
ท่อ คสล.ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 1 บ่อ ความยาวรวม 5.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามก าหนด) งบประมาณ 24,000 บาท    (สองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 

                                                    แผนงานการศึกษา 
                                                    1.โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 30,000 บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน) 
                                                   แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                   1.จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จ านวน 2 เครื่อง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ เครื่องที่ 1 ราคา 15,000 บาท เครื่องที่ 2  ราคา 8,500 บาท 
                                                   2.ปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 12,000 บาท 
                                                   ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.

2565 ก็ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วนั้น 
นายน าโชค  ศรีจันทเนตร 
สมาชิกสภา  หมู่ที่ 10                       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสงสัยงบประมาณ ปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง งบประมาณ 12,000 บาทน้อยไปครับ 
นายสนอง   ปิ่นแคน                                
ผู้อ านวยการกองช่าง                        เรียนท่านประธานสภา ปั้มซับเมอร์สโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นราคา

ตามท้องตลาดครับ 
 
มติที่ประชุม                          ผ่านเป็นมติเอกฉันท์ 
 
นายเลิศชัย  สีหาวัด 
นายก อบต.ป่าไม้งาม                       เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม เข้าสู่เรื่อง เสนอญัตติ

เพ่ือพิจารณา ข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
ลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ข้อ 3.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่  4) โอนตั้ งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ข้าพเจ้า นายเลิศชัย สีหาวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้
งาม ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน และโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน  

                                                  หลักการและเหตุผล  
                                                  1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ 1.รายการจัดซื้อไม้สต๊าพ แบบพับ และ 2.จัดซื้อล้อวัดระยะทาง
ดิจิตอล ซึ่งมีค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนสลับรายการ ดังนั้น 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จ านวน 2 รายการ 
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                                                    2.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) มีครุภัณฑ์ส านักงานที่ช ารุด 
เนื่องจาการใช้งานมานาน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 

                                                     อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

                                                     ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                      ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท า
ให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                      กระผมขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามเพ่ือ
พิจารณา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบต่อไป   

                                                                      
นางสาวยุทยา  แสนศรี     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ              เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับเรื่องการขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
                                                  1.จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบพับ   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ คือ เพ่ือ

จัดซื้อไม้สต๊าฟ แบบพับ จ านวน 1 ชุด ไม้สต๊าฟท าจากอลูมิเนียมอย่างดี ความยาว 4 
เมตร สามารถพับเก็บได้ 4 ท่อน ใช้มาตราเมตริก มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E หัวตั้ง อ่ืนๆ 
ฯลฯ (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

                                                        2.จัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ คือ                                                                            
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 1.หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสง
สว่างบนหน้าจอ 2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร 3. สามารถ
อ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร 4.สามารถวัดระยะได้ทั้งแบบเดินหน้าและถอย
หลัง 5.วัดระยะเป็นแบบ Metric Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และนิ้ว 6.
บันทึกค่าการวัดได้ 5 เท่า 7.มีระบบ Hold สามารถค้างค่าที่วัดได้ไว้ในขณะเคลื่อนย้าย
ล้อได้ 8.มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่แป้นควบคุม 9.ตัวเครื่องมีระบบปิด
หน้าจออัตโนมัติหากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที 10.ขาตั้งพับได้ 11.ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 9 
V 1 ก้อน ฯลฯ  (โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

                                                             ส าหรับเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน  5 รายการดังนี้ 
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                                                         รายการที่ 1 
โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ประเภทรายจ่าย: ค่าตอบแทนประธานสภา
ฯ สมาชิกสภาฯ 
โครงการ: -  
งบประมาณตั้งไว้: 2,318,400 บาท  
งบคงเหลือ 1,289,269 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนลด: 17,000 บาท 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 1,272,269 บาท 
 
 
 
 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 
2564) 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย: ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ: จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บรหิาร  
งบประมาณตั้งไว้: 0 บาท  
งบคงเหลือ 0 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม: 17,000 บาท 
ค าชี้แจง: เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานผูบ้ริหาร 
จ านวน 1 ตัว ประกอบด้วย โตะ๊ท างาน ขนาด 
W160xD80xH76 cm. 
ตู้ข้าง ขนาด W120xD40xH76 cm 
ตู้ลิ้นชัก ขนาด W40xD48xH52 cm 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
1. ไม้อัด MDF ความหนา 16 
2. กระดาษปิดผิวลายไมส้ีน้ าตาล 
3. สี PU (ใช้ส าหรับเคลือบหลังจากปิดผิวด้วย
กระดาษแล้ว) 
4. ผ้า PVC สีด า(ใช้ส าหรับหุ้มลายแผงหน้า
โต๊ะ) 
5. กระจกพ่นสีด า ความหนา 8 มลิลิเมตร (ใช้
ส าหรับวางทับหน้าโต๊ะ) 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 17,000 บาท 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม: เพื่อให้ผู้บริหารมีโต๊ะท างานใหม่แทนโตะ๊เดิมที่
ช ารุด 

 
                                                   รายการที่ 2                           
   

โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ประเภทรายจ่าย: ค่าตอบแทน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
โครงการ: -  
งบประมาณตั้งไว้: 2,318,400 บาท  
งบคงเหลือ 1,272,269 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนลด: 8,000 บาท 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 1,264,269 
บาท 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย: ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ: จัดซื้อเก้าอี้ท างานผูบ้ริหาร  
งบประมาณตั้งไว้: 0 บาท  
งบคงเหลือ 0 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม: 8,000 บาท 
ค าชี้แจง: เพื่อจัดซื้อเก้าอีผู้้บริหาร จ านวน 1 ตัว 
ประกอบด้วย เก้าอี้ท างานขนาด 
W67xD67xH117 cm  โดยมีคณุลักษณะ 
ดังนี ้
1. เบาะเก้าอี้ผลิตจากหลังพียูเกรดพรีเมีย่มที่ให้
ความรูส้ึกนุ่มเหมือนหนังแท้ หุ้มบนฟองน้ า 
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โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
 คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ความหนาแน่นของ

ฟองน้ าสูงมาก จึงท าให้ฟองน้ าของเบาะนั่ง
สามารถคืนตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุบหลังจาก
ผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน 
2. ขาโซฟาและท้าวแขนผลิตด้วยไม้ยางพาราทั้ง
ช้ิน พ่นสีน้ าตาลแดงท่ีให้ความรู้สกึอบอุ่น มี
เสน่ห ์
3. สีและดไีซน์แบบโมเดิร์น ให้ความรู้สึก เท่ 
หนักแน่น สามารถเข้ากับห้องท างานได้ทุกสไตล ์
4. สามารถปรบัความสูงของที่น่ังให้เข้ากับสรีระ
ของผู้ใช้งาน และ สามารถปรับเอนนอนเพื่อใช้
ในการผักผ่อนได ้
5. มีหมอนรองหัวเหมาะส าหรับใช้พักผ่อนจาก
ความเหนื่อยล้าจาการท างาน 
6. ขามีล้อท าใหส้ามารถเคลื่อนย้ายไดส้ะดวก 
 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม: เพื่อให้ผู้บริหารมีเก้าอ้ีท างานใหม่แทนตัวเดิมที่
ช ารุด 

 

 
                                            รายการที่ 3 

โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ประเภทรายจ่าย: ค่าตอบแทนประธานสภา
ฯ สมาชิกสภาฯ 
โครงการ: -  
งบประมาณตั้งไว้: 2,318,400 บาท  
งบคงเหลือ 1,264,269 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนลด: 14,000 บาท 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 1,250,269 บาท 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย: ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ: จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (ห้องสภาฯ) 
งบประมาณตั้งไว้: 0 บาท  
งบคงเหลือ 0 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม: 14,000 บาท 
ค าชี้แจง: เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 4 
ตัวๆละ 3,500 บาทขนาด 
W64xD61xH116 โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1.โครงเก้าอี้ :โครงสร้างภายในของที่น่ังและ
พนักพิงผลิตจากไม้อัดเพรสขึ้นรูปตามรูปตาม
รูปทรงของเก้าอี ้
2.ฟองน้ า:ที่น่ังและพนักพิงของเก้าอี้บุด้วย
ฟองน้ าฉีดขึ้นรูปตามรูปทรงของที่น่ังและพนัก
พิง 
3.วัสดุหุ้ม:ที่น่ังและพนักพิงของเก้าอี้สามารถ
เลือกหุ้มได้ทั้ง หนังเทียม หนังแท้ และผา้ฝ้าย 
4.ท้าวแขน:ผลิตจากพลาสติก 
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Polypropylene ฉีดขึ้นรูป 
5.ระบบการโยก:ระบบการโยกของเก้าอี้เป็น
ระบบ OFF-GRAVITY LOAD ที่ปรับรับ
น้ าหนักการโยกได้อยา่งอิสระพร้อมมีระบบ 
SEAFTY LOCK ปรับระดับความหนืดของก้อน
โยกได ้
6.การปรับสูง-ต่ า:ใช้ระบบแกนแก็ส(Gas Lift)
สามารถปรับความสูงของที่น่ังได้ 10 ซม.หมุน
ได้ 360 องศา 
7.ขาเก้าอี:้ขาแบบ 5  แฉกผลติจากพลาสติก 
Polypropylene ฉีดขึ้นรูป มาตรฐานสีด า 
8.ล้อ:ลูกล้อ Twin wheel caster แบบแกน
เดือยเสียบ ผลิตจาก Nylon ฉีดขึ้นรูปสีด า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กาลาง 50 เมตร 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 17,000 บาท 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม: เพื่อให้มีเก้าอ้ีผู้บริหารประจ าห้องประชุมสภาฯ 
แทนตัวเดิมที่ช ารุด 

 

                                                               รายการที่ 4 

โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: เงินเดือนฝ่ายการเมือง 
ประเภทรายจ่าย: ค่าตอบแทน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
โครงการ: -  
งบประมาณตั้งไว้: 2,318,400 บาท  
งบคงเหลือ 1,250,269 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนลด: 8,000 บาท 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 1,242,269 
บาท 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: ครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่าย: ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ: จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  
งบประมาณตั้งไว้: 0 บาท  
งบคงเหลือ 0 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม: 8,000 บาท 
ค าชี้แจง: เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
1.ท าด้วยไมส้ัก 
2.มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 น้ิว 
3.มีฐานรองโต๊ะหมู ่
งบคงเหลือหลังโอนลด: 8,000 บาท 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม: เพื่อให้ส านักงานมีโตะ๊หมู่บูชาในการจัดงานพิธ/ี
กิจกรรมทางศาสนา 

 
                                             รายการที่ 5 
 

โอนลด โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: เงินเดือนฝ่ายการเมือง 

แผนงาน: บริหารงานทั่วไป 
งาน: งานบริหารทั่วไป 
รายจ่าย: ครุภัณฑ์ 
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ประเภทรายจ่าย: ค่าตอบแทน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ 
โครงการ: -  
งบประมาณตั้งไว้: 2,318,400 บาท  
งบคงเหลือ 1,242,269 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนลด: 37,500 บาท 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 1,209,769 
บาท 

ประเภทรายจ่าย: ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
โครงการ: จัดซื้อจัดซื้อโต๊ะส านักงาน  
งบประมาณตั้งไว้: 0 บาท  
งบคงเหลือ 0 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอนเพิ่ม: 37,500 บาท 
ค าชี้แจง: เพื่อจัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 5 
ตัวๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคณุลกัษณะ ดังนี ้
1.โตะ๊ท างาน ขนาดกว้าง 160x75x75 
2.แผ่นบนลู่ท าจากไม้ปาร์ติกเกิล้บอร์ด ความ
หนารวม 38 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบ
ตายพีวีซี ขนาดความหนา 0.5 มม. 
3.กระจกปดิทับด้านบน สีขาด า ความหนา 5 
มม. เจียวขอบรอบอยา่งด ี
4.แผ่นข้างตู้ท าจากไมป้าร์ตเิกิ้ลบอร์ด ความ
หนา 18  มม. ปิดขอบด้วยพีวีซี ขนาดความ
หนา 0.5 มม. 
5.แผ่นหนา้ลิ้นชักท าจากไม้ปารต์ิเกิ้ลบอร์ด 
ความหนารวม 38 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนปิด
ขอบด้วยพีวีซี ขนาดความหนา 0.5 มม. 
6.ตูล้ิ้นชักใช้รางลิ้นชักลูกล้อ HAFELE / กุญแจ
ล็อคอย่างด ี
7.มือจับพลาสติกยาว 96 มม. 
8.การยดืประสานอุปกรณ์พติติ้งมาตรฐาน
โรงงาน 
งบคงเหลือหลังโอนลด: 37,500 บาท 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนลด/โอนเพิ่ม: เพื่อให้ส านักงาน (ส านักปลัด) แทนตัวเดิมทีช่ ารุด 
 

                                                 จึงขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อก็น าเรียนรายละเอียดให้ทราบ อาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่
ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร                 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม               ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านมีข้อสงสัยก็เรียนเชิญ         

นะครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงดังกล่าว   
              
     
มติที่ประชุม                          ผ่านเป็นมติเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสามิตร  ทิพย์เนตร                 
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม                 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 สมาชิกสภาทุกท่านและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

มีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงเชิญครับ   
นายเลิศชัย  สีหาวัด           
นายก อบต.ป่าไม้งาม                      เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็ขอขอบคุณทางสภา      

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ที่ ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 -
2565)เพ่ิมเติม (ครั้งที่3) พ.ศ.2565 ขั้นตอนต่อไปก็จะได้ประกาศใช้เพ่ือรองรับ
งบประมาณที่จะน าไปพัฒนาไปแก้ไขความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชนต าบลป่าไม้งาม
ตามที่ได้เสนอแผนในวันนี้และงบประมาณที่ทุกท่านได้รับทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะได้
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งต่อไปส าหรับโครงการที่เราอนุมัติในวันนี้
และมีอีกเรื่องที่จะน าเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ทางส านักงานสิ่งแวดล้อมเขต 10 
ได้ขอใช้สถานที่จัดอบรมและการน าเสนอโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามก็
พร้อมเข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งามจะเป็นตัวช่วยส าหรับตัวหลัก
จะเป็นชุมชนเป็นผู้ด าเนินโครงการและมีมติเลือกชุมชนบ้านโคกศรีเจริญซึ่งมีความพร้อม
มากกว่าทุกชุมชน วันที่ 11 เมษายน 2565 จะเป็นวันอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
การยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้
งาม ก็อยากจะน าเรียนทุกท่านว่าถ้าสะดวกก็อยากให้เข้าร่วมอบรมครับ 

นายธนวัฒน์  แก้วประทุม 
สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7                        เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกภาค

ส่วน กระผมก็จะมีอยู่ 3 เรื่อง  
                                                  1. กระผมก็ขอขอบคุณทีมงานท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้อ านวยการกองช่างที่ลงพ้ืนที่รื้อรองระบายน้ าและท าความสะอาดท าให้กลิ่นเหม็นมา
นานได้หายไปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  

                                                  2. ขอสอบถามทางสภาเรื่องรถเกตถนนถึงไหนแล้ว ทางโซนบ้านโคกน้ าเกี้ยง
เหลืออีกก่ีหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ท าถ้ามาท าตอนหน้าฝนประชาชนจะสัญจรไม่สะดวกครับ 

                                                    3. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมครั้งต่อไป ทางหมู่บ้านบุ่งบกไม่เคยได้รับโครงการ
ใหญ่ๆเข้ามาในชุมชนสัก่โครงการนะครับเพราะถนนสายบ้านบุ่งบก-บ้านตาดไฮ ต.โคก
ม่วง ก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง ต.ป่าไม้งาม กับ ต.โคกม่วง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมานาน
แล้ว ต่อไปถ้ามีจ่ายขาดเงินสะสมกระผมก็อยากจะขอสมาชิกสภาคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ถ้าเป็นไปได้กระผมก็อยากท าเป็นโครงการ คสล. ขอบคุณครับ 

นางอุลัย  สีเทา 
รองประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม          เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ดิฉันมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือมีความจ าเป็นแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ า คือ อาทิตย์ ที่แล้ว
ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งน้ า น้ าลดและตื้นเขินมากค่ะเครื่องสูบน้ าไม่สามารถสูบน้ าได้
สาเหตุมาจากไหนที่น้ าเหลือน้อยหรือเพราะตรงฝายน้ าล้นบ้านบุ่งบกรู้สึกว่ามีรอยรั่ว
เยอะมาก ก็อยากให้ ผอ.กองช่างลงพ้ืนที่แก้ไขตอนนี้เลยหน้าแล้ง  ถ้าเป็นหน้าฝนแก้ไข
ล าบาก และมีอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากถึง ผอ.กองการศึกษาฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ไป
ช่วยงานในชุมชนเลยค่ะ ก็ขอให้ ผอ.กองการศึกษาก าชับลูกน้องด้วยและอยากให้
เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายส าเนาแผนพัฒนาทองถิ่นให้กับสมาชิกสภาทุกท่านขอบคุณค่ะ 
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นายสุจริต ผาเนตร                   
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9                         เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาค

ส่วน ในส่วนของกระผมก็คงจะเป็นเรื่องรถเกตถนนถ้าปีนี้ไม่ได้จริงๆปีหน้ากระผมก็ขอ
แบ่งเป็นหมู่บ้านละสองเส้นทางจะได้กระจ่ายทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  

นางสาวยุทยา  แสนศรี     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ           เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ส าหรับเรื่อง

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนที่ได้ประกาศไปแล้วตาม
หนังสื่อสั่งการต้องท าให้เสร็จภายในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2566
ซึ่งอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่จะ
ด าเนินการในข้อบัญญัติ ร่างข้อบัญญัติให้เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม  เพื่อเข้าสู่สภาไม่
เกินวันที่ 15  สิงหาคม  2565                           

นายเลิศชัย  สีหาวัด   
นายก อบต.ป่าไม้งาม                       เรียนท่านประธานสภาส าหรับท่านสมาชิกสภาได้น าเสนอและเรื่องที่ได้สอบถาม 

ส าหรับท่าน 
                                                รองประธานสภา นางอุลัย สีเทา ขอให้เจ้าหน้าที่ถ่ายส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

ท่านรองประธานสภาและสมาชิกทุกท่านเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้สมาชิกได้
ตรวจสอบว่าหมู่บ้านของท่านได้โครงการอะไรบ้าง เพ่ือมีปัญหาตามมาของชุมชนจะได้
แก้ไขเร่งด่วน ในส่วนล าน้ าห้วยตื้นเขินเรื่องน้ าเป็นหัวใจหลักส าหรับการเกษตร บางทีมี
โครงการมาก็ไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนฝายน้ า
ล้นบ้านบุ่งบกก็ช่วยกันหาวิธีแก้ไข ในส่วนเสียงสะท้อนของชุมชนเป็นเรื่องส าคัญทาง ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าบริบทเขาเป็นยังงัย กระผมก็เริ่มต้นพัฒนาของเด็กและสถานที่ให้
หมั่นคงและสื่อการเรียนการสอนแต่อาจจะเป็นข้อบกพร่องทางพฤติกรรมส่วนรวม ครู
ส่วนมากจะอยู่ในชุมชนตัวเองต้องปรึกษากับผู้อ านวยการกอง 

                                                   สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 นายธนวัฒน์  แก้วประทุม  เรื่องของร่องระบายน้ าทาง
ชุมชนก็ให้ความร่วมมือที่ดี รื้อร่องระบายน้ าก็รู้สึกว่าหนักหนาพอสมควรพอรื้อเสร็จก็ได้
น ารถบรรทุกน้ าไปท าความสะอาด ก็แก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2565 อยู่เพ่ือ
ต่อยอดเพ่ือให้น้ าไหลออกได้ ในส่วนเรื่องรถเกตงบประมาณน้ ามันองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าไม้งามมีงบและมีความพร้อมแต่ในส่วนนี้ก็ขอน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่ารถเกต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทางผู้บริหารเขามีนโยบายใหม่ทั้ง  รถเกต รถเจาะน้ า
บาดาล รถแม็คโค ไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ก็จะพยายามน ารถเกตมาก่อนหน้า
ฝน กระผมก็ไม่นิ่งนอนใจ ส าหรับโครงการใหญ่เพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นถนน
ระหว่างต าบล เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของต าบลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้กระผมกับทางกอง
ช่างจะพยายามส่งโครงการหาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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นายอ านาจ สามหาดไทย 
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม                  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้อธิบายรายละเอียดที่ทางสมาชิกได้สอบถามปัญหาที่ได้
สะท้อนปัญหาแต่ละชุมชนทางผู้บริหารได้รับทราบเบี้องต้นนะที่นี้  ตามที่ท่าน
ประธานสภาได้เขียนค าร้องมายังกองช่างแก้ไขท่อระบายน้ า ม.4 ที่ช ารุดถูกน้ ากัดแซะ
ท าให้ท่อขาดก็ได้ด าเนินการขอรถแม็คโคจาก อบจ.มาแก้ไขปัญหาให้  ในส่วน
งบประมาณในข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.2565 แต่ละโครงการแต่ละหมู่บ้านมีผู้
รับจ้างเรียบร้อยแล้วและมีอยู่ 2 โครงการที่ยังไม่มีผู้รับจ้าง กระผมจะด าเนินการให้เสร็จ
ก่อนเดือน ตุลาคม ที่จะถึงครับ ในส่วนของผู้รับเหมาช่วยก าชับด้วยบางครั้งมีปัญหาก็
สามารถโทรหากองช่างหรือโทรหาตัวกระผมก็ได้ ทางสมาชิกสมารถเน้นให้ทางผู้รับจ้าง
ท างานให้กับชุมชนเราให้มีคุณภาพ เน้นงานที่ลงสู่ชุมชนให้มีคุณภาพต้องแก้ไขให้ตรงจุด 
ขอบคุณครับ 

นายณัฎฐชัย  เจริญชัย                             
สมาชิกสภา หมู่ที่ 13                        เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมคิดว่าเรื่องรถเกต

ที่ออกมาท างานในต าบลป่าไม้งามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามาอยู่กับต าบลป่าไม้
งามนานแต่ที่จริงแล้วมาอยู่กับต าบลป่าไม้งามเพียง 7 วันไม่ได้อยู่นาน นี้คือเราไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม รถมาอยู่ต าบลป่าไม้งามจริงแต่ท างานไม่ได้ก็เหมือนอยู่อู่ครับ ก็ฝากท่าน
นายกนะครับต้องเอารถเกตมาก่อนหน้าฝน ถ้าเป็นหน้าฝนรถก็ท างานไม่ได้ครับ   

นายอ านาจ สามหาดไทย 
รองนายก อบต.ป่าไม้งาม                   เรียนท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 13 นายณัฎชัย  เจริญชัย  ในส่วนเรื่องรถเกตที่จริง

มาอยู่ ต.ป่าไม้งาม 1 เดือน แต่ท างานได้แค่ 7 วัน ถ้าเป็นงานจ้างเหมาก็คงจะท างานได้
เต็มที่กว่านี้  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรและตัวบุคคลด้วย ตัวบุคคลก็ท างานไม่เต็มที่
ไม่ท าเท่าที่ควร ถ้าไม่ได้จริงๆกระผมก็ไดป้รึกษากับท่านนายกว่าจะหาวิธีไหนที่จะไม่ต้อง
รอเครื่องจักรจาก อบจ.เพ่ือจะมาท าก่อนหน้าฝนและมีอีกเรื่องก็อยากฝากท่านสมาชิก
ถ้ามีเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนกระผมก็อยากให้มาเขียนค าร้องจะได้ออกหนังสือหรือ
ออกเป็นค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่จะได้เตรียมความพร้อมบ้างครั้งก็ต้อง
ไปตามข้ันตอนครับ 

นายสามิตร  ทิพย์เนตร   
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม             มีสมาชิกท่านใดที่จะเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าไม่มีวาระสุดท้ายก็ขอขอบคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ผม นายสามิตร  ทิพย์เนตร  ท าหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้าท าผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
ครับ     
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
    ลงชื่อ                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
                   (นางสาวนุงนุช  ค าแหล้ ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
  
 
                                          ลงชื่อ                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                      (นายสามิตร  ทิพย์เนตร) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2565   
 
 

                 (ลงชื่อ)..................................................................              
                    (นายสุจริต  ผาเนตร) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

                (ลงชื่อ).....................................................................            
                    (นายชัยชนะ ชะนะบุตร) 
          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
        (ลงชื่อ)....................................................................           
                    (นายน าโชค  ศรจีันทเนตร) 
         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 


